

## NGHỊ QUYẾT

### Nâng cao hiệu quả kinh tế vùng lạc và thí điểm mô hình phục hồi vườn tiêu giai đoạn 2011-2015

---

Cam Lộ là một huyện trung du miền núi, diện tích đất tự nhiên 34.447,39 ha, trong đó có 27.553,48 ha đất sản xuất nông nghiệp. Tiềm năng đất đai vùng gò đồi, đất bãi bồi ven sông Hiếu là khá lớn, có điều kiện thuận lợi để phát triển các loại cây công nghiệp ngắn và dài ngày. Trong đó cây hồ tiêu và cây lạc là hai loại cây trồng truyền thống, chủ yếu mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Tuy nhiên, trong những năm gần đây diện tích, năng suất, sản lượng của lạc và hồ tiêu có xu hướng giảm mạnh, thu nhập và đời sống của nhân dân vùng chuyên canh hai loại cây này gặp rất nhiều khó khăn.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4 được tiến hành vào ngày 5 tháng 7 năm 2011, sau khi nghe UBND huyện trình bày đề án nâng cao hiệu quả kinh tế vùng lạc; Đề án thí điểm phục hồi và phát triển vườn tiêu huyện Cam Lộ giai đoạn 2011-2015, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận thông qua các đề án và thống nhất quyết nghị những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện đề án cụ thể như sau:

#### **I. Thực trạng tình hình phát triển cây lạc, cây hồ tiêu trong thời gian qua:**

Trong bố trí cơ cấu cây trồng của huyện Cam Lộ, cây lạc và hồ tiêu là 02 loại cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên trong thời gian 05 năm trở lại đây diện tích, năng suất, sản lượng lạc và hồ tiêu có phần giảm sút theo từng năm.

Đối với cây lạc: Năm 2005 diện tích là 1005 ha, năng suất 13 tạ, sản lượng lạc là 1316 tấn thì đến năm 2010 diện tích giảm còn 686,3 ha, năng suất 15,8 tạ và sản lượng 1.082 tấn.

Đối với cây hồ tiêu: Năm 2006 diện tích 392,5 ha, năng suất 1,05 tấn/ha, đến năm 2010 diện tích 373,6 ha, năng suất là 0,8 tấn/ha.

Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu làm cho thời tiết hàng năm diễn biến thất thường, tình hình sâu bệnh hại trên cây lạc và tiêu chưa được xử lý triệt để.

Nhiều diện tích trồng lạc và tiêu được gieo trồng bằng giống đã thoái hoá, năng suất, chất lượng chưa cao. Nhận thức của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân về sự phát triển của cây lạc và cây hồ tiêu theo hướng bền vững còn nhiều bất cập. Tập quán canh tác theo lối quảng canh và việc đầu tư còn thấp so với nhu cầu thâm canh vì vậy đất đai bị suy kiệt, năng suất cây trồng thấp, hiệu quả kinh tế mang lại không cao, đầu tư không có lãi đã ảnh hưởng đến tâm lý của người dân vùng trồng lạc và tiêu.

Tuy năng suất, sản lượng lạc, tiêu chưa cao nhưng đối với một số địa phương trên địa bàn huyện, cây lạc và cây hồ tiêu vẫn là loại cây dễ trồng, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, tập quán canh tác, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện mức sống cho người dân, góp phần quan trọng vào việc xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế trên địa bàn. Một số mô hình thâm canh lạc trình diễn, mô hình phục hồi phát triển vườn tiêu bước đầu đã mang lại hiệu quả và được nhiều người dân hưởng ứng.

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp toàn diện để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của một huyện trung du, miền núi là định hướng và chiến lược lâu dài đã được huyện xác định nhằm thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả và sự bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy vấn đề bức thiết hiện nay là cần có chủ trương, giải pháp để đẩy mạnh sản xuất và thâm canh lạc, hồ tiêu.

## **II. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả vùng lạc và thí điểm mô hình phục hồi phát triển vườn tiêu giai đoạn 2011-2015:**

### **1. Mục tiêu:**

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV đã xác định: Phát triển nông nghiệp theo hướng hình thành các vùng chuyên canh để sản xuất hàng hóa; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, đầu tư xây dựng các vùng tập trung, chuyên canh sản xuất giống lúa, lạc, đậu đỗ đảm bảo cung ứng giống tại chỗ. Tập trung đẩy mạnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch cải tạo đồng ruộng để đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp. Duy trì ổn định diện tích lạc vụ Đông - Xuân, từng bước mở rộng diện tích lạc vụ Hè - Thu lên 500 ha, trong đó có trên 100 ha sản xuất giống. Tập trung đầu tư thủy lợi, kỹ thuật thâm canh cho vùng lạc để nâng cao năng suất, sản lượng. Chỉ đạo xây dựng, triển khai đề án phục hồi và phát triển vườn tiêu, hỗ trợ xây dựng các mô hình vườn tiêu sạch bệnh, thâm canh có năng suất cao; phấn đấu đến năm 2015 khôi phục và phát triển mới đạt 500 ha cây hồ tiêu, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cây công nghiệp chủ lực của kinh tế nông nghiệp địa phương.

Tập trung đầu tư mô hình thâm canh để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho nhân dân vùng trồng lạc. Từng bước đầu tư để xây dựng các công trình thuỷ lợi, hoàn chỉnh việc kiên cố hoá kênh mương để đảm bảo công tác tưới tiêu hợp lý từ đó mở rộng diện tích vùng nhằm tăng thêm thu nhập, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo bền vững, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân.

Xây dựng vùng sản xuất hồ tiêu tập trung và phục hồi vườn tiêu theo quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện giai đoạn 2011-2015.

Từng bước xây dựng mô hình sản xuất, chế biến hồ tiêu theo tiêu chuẩn ViệtGAP, tạo ra sản phẩm hàng hoá, liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ trong và ngoài nước để giải quyết đầu ra ổn định.

**\* Một số chỉ tiêu phấn đấu:**

+ Đối với vùng lạc:

- Ổn định diện tích lạc Đông - Xuân 1.000 ha, trong đó có 600 ha áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng suất trên 20 tạ/ha.

- Diện tích lạc vụ Hè - Thu: 500 ha.

- Xây dựng vùng lạc giống 100 ha đảm bảo cung cấp giống tại chỗ.

+ Đối với cây hồ tiêu:

- Xây dựng 30 vườn hồ tiêu phục hồi ở Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành; Diện tích bình quân 1.000m<sup>2</sup>/vườn, thực hiện vào năm 2011-2012 và nhân rộng lên 105 ha trong toàn vùng giai đoạn 2012-2015. Phấn đấu đến năm 2015 năng suất vườn tiêu phục hồi tăng 1,8 lần so với năng suất bình quân năm 2010.

- Thí điểm mô hình trồng mới 15 vườn tiêu, diện tích 1.000 m<sup>2</sup>/vườn. Trồng thay thế vườn tiêu xuống cấp 350 ha.

**3. Nhiệm vụ và giải pháp:**

**a, Đối với kinh tế vùng lạc:**

*\* Nhiệm vụ:*

Xác định việc nâng cao hiệu quả kinh tế vùng lạc nhằm góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân là nhiệm vụ hết sức cần thiết. Vì vậy phải tập trung chỉ đạo xây dựng vùng cây lạc để tạo ra được sản phẩm hàng hoá có quy mô giá trị cao, đồng thời thực hiện luân canh xen vụ bằng việc gieo trồng một số hoa màu, đậu đỗ khác đảm bảo phát triển bền vững trong sản xuất.

Để tạo ra động lực cho kinh tế vùng lạc huyện xác định cây lạc là cây chủ lực, cây mũi nhọn nhằm tập trung cho đầu tư sản xuất.

*\* Giải pháp:*

- Trên cơ sở quy hoạch của huyện, các xã, thị trấn có đất đủ điều kiện trồng lạc và các loại cây trồng khác tiến hành rà soát quy hoạch vùng sản xuất lạc nhằm ổn định diện tích đất sản xuất. Công tác quy hoạch phải có căn cứ khoa học, chú trọng bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước và môi trường sinh thái ổn định, bền vững.

Việc quy hoạch phải gắn với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, thuỷ lợi đảm bảo tưới tiêu. Thực hiện cải tạo đồng ruộng gắn với công tác dồn điền đổi thửa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cơ giới hoá, phát huy tốt nhất năng lực lao động, xây dựng vùng chuyên canh để đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo nên vùng sản xuất hàng hoá có số lượng cũng như chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Tích cực vận động thay đổi tập quán canh tác bằng chế độ luân canh, xen vụ, nâng cao hệ số sử dụng ruộng đất và đa dạng hoá các loại cây trồng trong vùng sản xuất lạc để có hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

- Thực hiện đúng quy trình sản xuất và thâm canh lạc bằng việc xây dựng các mô hình trình diễn để nhân ra diện rộng. Xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất giống tập trung, đảm bảo chủ động giống lạc có chất lượng cao cho sản xuất. Từng bước lựa chọn những giống lạc có khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu, sinh thái, thổ nhưỡng có năng suất cao, chất lượng tốt và giá trị thương phẩm cao để thay thế dần những giống lạc truyền thống đã thoái hoá có năng suất thấp.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống khuyến nông từ huyện đến cơ sở. Đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ khuyến nông viên để đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, đồng thời có chính sách đãi ngộ cho khuyến nông cơ sở để thực hiện 3 cùng với người dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm).

- Thực hiện chính sách tín dụng hỗ trợ trong công tác quy hoạch vùng trồng lạc. Tạo điều kiện để các hộ sản xuất được hưởng ưu đãi vay vốn mua sắm máy móc theo chủ trương chung. Bố trí vốn để hỗ trợ cho các HTX kiên cố hoá kênh mương nội đồng nhằm tiết kiệm được nguồn nước. Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân vùng lạc.

Tạo sự liên kết "4 nhà" trong vấn đề sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Cung cấp đầy đủ thông tin thị trường, giá cả sản phẩm, làm tốt công tác tư vấn, giới

thiệt cho nông dân tiếp cận được thông tin thị trường để vận dụng vào sản xuất kinh doanh.

**b, Đối với cây hồ tiêu:**

*\* Nhiệm vụ:*

Xác định cây tiêu là một trong những cây công nghiệp mũi nhọn của huyện vì vậy cần tập trung khảo sát toàn diện về hiện trạng đất đai và diện tích hiện có. Trên cơ sở đó xác định nhu cầu, khả năng nguồn lực để xây dựng quy hoạch kế hoạch và các chính sách khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển vườn tiêu góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi việc phục hồi và phát triển vườn tiêu là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hộ gia đình.

*\* Giải pháp:*

Tập trung xây dựng các mô hình phục hồi vườn tiêu sạch bệnh, mô hình vườn tiêu trồng mới để trình diễn nhân rộng.

Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển cây hồ tiêu có chất lượng cao, lấy công tác quy hoạch, chọn giống làm khâu đột phá, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Căn cứ vào quy hoạch tổng thể của huyện, các xã tiến hành quy hoạch chi tiết để phục vụ cho việc phát triển cây hồ tiêu. Rà soát những vườn tiêu có khả năng phục hồi và quy hoạch các vùng tiêu trồng mới.

- Đối với diện tích tiêu phục hồi: Cần phải nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ những vườn tiêu có khả năng phục hồi để áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào chăm sóc.

- Trồng mới vườn tiêu: Rà soát quy hoạch vùng trồng tiêu tập trung, chọn những vùng đất phù hợp cho cây tiêu phát triển, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, khả năng thoát nước tốt, đất chưa bị nhiễm bệnh và có điều kiện thực hiện thâm canh. Lựa chọn những giống tiêu có khả năng chống chịu sâu bệnh. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng cây hồ tiêu nhất là sử dụng phân hữu cơ, các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh.

- Tăng cường đội ngũ khuyến nông cho cơ sở, đặc biệt là những cán bộ có năng lực chuyên môn trong trồng trọt để hướng dẫn cụ thể, đúng quy trình thâm canh cây hồ tiêu. Yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp về giống, kỹ thuật thâm canh, đầu tư cơ sở hạ tầng. Tập huấn kỹ thuật để cải tạo vườn tiêu. Chú ý

khâu chọn giống và nhân các giống tiêu sạch bệnh có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất.

Xây dựng vườn ươm giống, thực hiện công tác chọn lọc để có đủ giống tiêu sạch bệnh cung cấp cho nhân dân trồng mới hoặc trồng lại trên những vườn tiêu quá già cỗi. Đẩy mạnh các biện pháp thâm canh nhằm trẻ hoá vườn tiêu.

Cùng với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phải coi trọng việc thực hiện quy trình thu hái, chế biến và bảo quản tiêu nhằm đảm bảo chất lượng tốt, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng dựng thương hiệu tiêu Cam Lộ. Thực hiện liên kết “bốn Nhà” Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà nông - Nhà doanh nghiệp trong quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch cây hồ tiêu.

- Nhằm tạo điều kiện và khuyến khích nhân dân phục hồi và phát triển vườn tiêu, phấn đấu đến năm 2015 ổn định vườn tiêu từ 500-550 ha, hàng năm huyện sẽ trích ngân sách từ nguồn sự nghiệp kinh tế hỗ trợ bù lãi suất vay vốn ngân hàng cho công tác quy hoạch, trồng mới và phục hồi vườn tiêu theo định mức như đề án phục hồi và phát triển vườn tiêu UBND huyện đã trình bày.

### III. Tổ chức thực hiện:

- Cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp tổ chức phổ biến sâu rộng Nghị quyết của Huyện uỷ đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Giao UBND huyện căn cứ nội dung Nghị quyết ban Chấp hành Đảng bộ huyện và đề án đã xây dựng để triển khai, tổ chức thực hiện.

- Các ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết./.

#### Nơi nhận:

- TV Tỉnh uỷ,
- Các ban Đảng, VP TU,
- Đ/c Trần Văn Huỳnh - UVTV- Phụ trách địa bàn
- Các Đ/c HUV,
- Các TCCSĐ, các ban Đảng,
- Lưu VT.

**T/M BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN  
BÍ THƯ**



**Nguyễn Công Phán**